

[Insert Date]

เรียน [Immediate Supervisor/Manager]

ดิฉัน/ผมมีความประสงค์ที่จะขอรับการอนุมัติและการสนับสนุนทางการเงินจากท่านเพื่อเข้าร่วมการประชุมประจำปี MDRT 2023 ดิฉัน/ผมเชื่อว่าการเข้าร่วมงานดังกล่าวนี้จะช่วยยกระดับธุรกิจของดิฉัน/ผมโดยตรง รวมถึงให้คุณค่าและรายได้ ที่เพิ่มมากขึ้น สำหรับองค์กรของเรา ดิฉัน/ผมจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิก MDRT จากทั่วโลก เข้าร่วมเซสชันการบรรยายที่ให้แนวทางแก้ไขปัญหาความท้าทาย รับฟังเรื่องราวความสำเร็จ และเรียนรู้กลยุทธ์ใหม่ ๆ จากผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ มีส่วนร่วมในเซสชันถามตอบและการอภิปรายที่ให้ความรู้ และค้นพบเครื่องมือและวิธีแก้ปัญหาใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มผลงาน

การประชุมประจำปี MDRT ปี 2023 จะจัดขึ้นในวันที่ 25-28 มิถุนายน ที่ Music City Center ในเมืองแนชวิลล์ รัฐเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา ด้วยวิทยากรและเซสชันการบรรยายมากกว่า 100 รายการ รวมถึงโอกาสในการทำงานร่วมกันและสร้างเครือข่ายกับสมาชิกจากทั่วโลก ดิฉัน/ผมจะได้เรียนรู้แนวทางการดำเนินธุรกิจที่มีคุณค่าซึ่งมีความสำคัญต่อความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของดิฉัน/ผม

การลงทะเบียนสำหรับการประชุมรวมสี่วันที่มีความสำคัญสูงสุด ดิฉัน/ผมจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการประชุมอย่างจริงจังและเรียนรู้ความรู้อันมีค่าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แผนคุ้มครอง การจัดการความมั่งคั่ง กลยุทธ์การเกษียณอายุ การตลาด การแสวงหาผู้มุ่งหวัง กระบวนการทางธุรกิจ การจัดหาพนักงาน เทคโนโลยี ความสมดุลชีวิตการทำงาน และอีกมากมาย

ดิฉัน/ผมวางแผนที่จะเข้าร่วมเซสชันต่อไปเพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิชาชีพของดิฉัน/ผม: **[ให้สรุปเซสชันการบรรยายที่คุณวางแผนจะเข้าร่วมรวมถึงประโยชน์ที่คุณ ทีมงานและองค์กรของคุณจะได้รับแบบหน้าแยกต่างหาก หากจำเป็น]**

ดิฉัน/ผมวางแผนที่จะสร้างเครือข่ายกับวิทยากรต่อไปนี้และผู้เข้าร่วมคนอื่น ๆ ผู้ซึ่งจะให้คุณค่ามากขึ้นแก่ดิฉัน/ผมและองค์กรของเรา: **[ระบุวิทยากรและสมาชิก MDRT คนอื่น ๆ ที่คุณวางแผนจะหารือด้วย]**

การลงทุนนี้จะส่งผลดีต่อธุรกิจของดิฉัน/ผมอย่างรวดเร็ว เมื่อดิฉัน/ผมกลับมาจากการประชุม ดิฉัน/ผมจะให้ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับประเด็นสำคัญและกลยุทธ์ที่ดิฉัน/ผมวางแผนที่จะใช้เป็นประโยชน์ในขณะที่ดิฉัน/ผมเติบโตในฐานะสมาชิกที่มีค่าภายในองค์กรของเรา ดิฉัน/ผมยินดีที่จะแบ่งปันเอกสารประกอบคำบรรยาย บันทึกย่อและประสบการณ์ของดิฉัน/ผมเช่นกัน

ดิฉัน/ผมจะขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งสำหรับการอนุมัติตามคำขออนี้และจะตั้งใจทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าเราได้รับคุณค่าอย่างเต็มที่จากโอกาสในการสร้างเครือข่ายและการสร้างธุรกิจสุดพิเศษนี้

ค่าลงทะเบียนสำหรับกิจกรรมเท่ากับ USD 995 จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2023 จากนั้นก็จะเพิ่มขึ้นเป็น USD 1,095 จนถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2023

ขอแสดงความนับถือ

[Your Name]